



ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาระณ)  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน ๑ อัตรา

ตามที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๖๒๐๗๘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ความตามทราบแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จสิ้นแล้วนั้น คณะเกษตร กำแพงแสน จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาระณ) โดยมีกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ รัตนกริธากุล)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ กำแพงแสน

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
๑	๗	นางสาวสุพรรณษา สร้อยยอดทอง
๒	๙	นายกรกวี ศรีอินทร์
๓	๑๕	นางสาวณิรัชฌา พันชัย
๔	๒๔	นางสาวศิริเพ็ญ รถทอง
๕	๓๗	นายอนันต์ ทองสามสี
๖	๓๘	นางสาวณัชชารินทร์ สังข์พระกร
๗	๔๑	นายปวรุตม์ พลับจะโปะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพย์สาร คณะ  
เกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบและการ  
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย อารมณ์ ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  
เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นสอบได้คะแนนสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์  
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับการ  
เสนอขออนุมัติการจ้าง และเมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) อนุมัติการจ้างถือเป็นที่สุด  
คณะฯ จึงจะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือก